
  
      

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 
    
  วันพุธท่ี 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 
อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายปดิพัทธ์  สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่หนึ่ง และ นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ทำหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ 
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
   (1) กระทู้ถาม       (ไม่มี)  
 

   ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายณัฐวุฒิ   บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  ขอหารือประเด็นวาระการประชุม โดยวันนี้จะมีกฎหมายของ 
ภาคประชาชนเข้ามาพิจารณาอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง และพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องการพิจารณากระทู้ แต่สมาชิกฯ 
ได้รับข้อความแจ้งว่า มีการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 โดยจะมี
ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพ่ือประชาชน พ.ศ. .... ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเข้ามาพิจารณา  
แต่เมื่อดูในรายละเอียดทั้งหมดแล้วพบว่าร่างพระราชบัญญัติฯ ที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาในวันพรุ่งนี้  
มีเพียง 4 ร่าง ในขณะที่รัฐบาลแจ้งวา่มี 6 ร่าง และเมื่อเข้าไปตรวจสอบการรับฟังความคิดเห็นในเว็บไซต์
ของสภาผู้แทนราษฎรพบว่ามีทั้งหมด 7 ร่าง จึงต้องการสอบถามว่าตัวเลขที่ไม่เท่ากันเป็นเพราะเหตุใด 
และเมื่อลงรายละเอียดก็พบว่าทั้ง 7 ร่าง ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพ่ืออากาศ
สะอาด พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพ่ือประชาชน พ.ศ. ....  
ของพรรคภูมิใจไทย ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพ่ือสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. .... ของ  
พรรคเพ่ือไทย และร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ 
พ.ศ. .... ของภาคประชาชน ส่วนอีก 3 ร่าง เป็นของพรรคพลังประชารัฐ เสนอโดย นางสาวตรีนุช  
เทียนทอง ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ เสนอโดยนายร่มธรรม  ขำนุรักษ์ และร่างพระราชบัญญัติฝุ่นพิษ
และการจัดการมลพิษข้ามพรมแดน เสนอโดย นายภัทรพงษ์  ลีลาภัทร์ ซึ่งทั้ง 3 ฉบับมีการเปิดรับฟัง
ความคิดเห็นไปแล้วเช่นเดียวกัน และมีหลักการแบบเดียวกัน ทราบมาว่าประธานสภาฯ ส่งไปที่
คณะรัฐมนตรีแล้ว และคณะรัฐมนตรีก็ ได้ส่งให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบแล้ว ทั้ งที่  
ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเพ่ิงส่งมาถึงสภาฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 แต่สภาฯ ก็สามารถ
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บรรจุลงในวาระการประชุมทัน เหตุใดจึงไม่สามารถบรรจุวาระของพรรคก้าวไกลได้ เนื่องจากหลักการ
ของร่างกฎหมายทั้ง 7 ฉบับ มีความคล้ายคลึงกัน แตกต่างจากรัฐร่างพระราชบัญญัติสมรสเท่าเทียม  
ที่มีความแตกต่างกันแต่ก็สามารถพิจารณาได้ในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ ปัจจุบันมีกฎหมายของ 
ภาคประชาชนและสมาชิกฯ ที่ค้างการพิจารณาทั้งหมด 16 ฉบับ จึงคิดว่ามีความจำเป็นและ เพียงพอ 
ที่ต้องมีการกำหนดวันพิจารณาเรื่องกฎหมายให้ชัดเจน คณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการ
งบประมาณจะได้บริหารจัดการเรื่องการประชุมได้สะดวก และหากมีเหตุจำเป็นมากกว่านั้นก็สมควร
ประชุมคณะกรรมการร่วมกันระหว่างฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล เพ่ือกำหนดวันประชุมเพ่ิมขึ้นม า 
อีกหนึ่งวัน และเดินหน้าการพิจารณากฎหมายของสมาชิกฯ และภาคประชาชนที่ค้างอยู่เป็นจำนวนมาก 
ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญและจะทำให้สภาฯ มีความสง่างาม 
   ประธานฯ ชี้แจงว่า ประเด็นเรื่องพระราชบัญญัติอากาศสะอาดจะขอไปตรวจสอบ 
กับฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับการประชุม ซึ่งแนวทางก็ควรจะเป็นอย่างที่คุณณัฐวุฒิ   บัวประทุม เสนอ  
ร่างพระราชบัญญัติใดที่มีหลักการเหมือนกันก็ควรจะเสนอมาในคราวเดียวกัน เพราะการเสนออีกฉบับ
เข้ามาภายหลังที่มีการพิจารณาไปแล้วจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการบริหารจัดการและการพิจารณา 
ดังนั้น จะขอรับเรื่องนีไ้วไ้ปตรวจสอบ ส่วนประเด็นเรื่องกฎหมายของภาคประชาชนซึ่งมีจำนวนที่มากขึ้น
นั้น จะต้องมีการหารือร่วมกับทั้งสองฝ่าย และจะตั้งคณะทำงานร่วมกันของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน
ขึ้นมาเพ่ือพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ต่อไป ทั้งนี้ ประธานฯ ขอรับเรื่องดังกล่าวไปประสานกับทั้งสองฝ่ายเพื่อให้
ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 7 ฉบับ ได้รับการพิจารณาไปในคราวเดียวกัน และเพ่ือให้การประชุมในวันนี้  
และวันพรุ่งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากเป็นหลักการเดียวกันก็สามารถพิจารณาไปในคราวเดียวกัน 
และถ้ามีรายละเอียดที่ต้องการแก้ไขก็ขอให้ไปพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ 
   นายรังสิมันต์  โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ขอให้
รัฐบาลอธิบายหรือส่งคำชี้แจงสาเหตุที่รัฐบาลไม่ผ่านร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน และที่ผ่านมา  
ก็มีการพิจารณาร่างกฎหมายที่มหีลักการเดียวกันของท้ังฝ่ายค้านและฝ่านรัฐบาล และเป็นกฎหมายที่เกดิ
ประโยชน์ต่อสังคม จนได้รับความชื่นชม  
   นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพ่ือไทย 
ชี้แจงว่า ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 7 ฉบับ เป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งต้องได้รับคำรับรอง
จากนายกรัฐมนตรี การที่นายกรัฐมนตรีจะเซ็นผ่านร่างกฎหมายแต่ละฉบับก่อนจะส่งมายัง  
สภาผู้แทนราษฎรต้องผ่านกฤษฎีกาและฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายเพ่ือความรอบคอบ และให้มี
การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งมี 3 ฉบับที่รัฐบาลเพ่ิงได้รับกลับคืนมา ทางฝ่ายวิปรัฐบาล 
ได้พยายามประสานไปยังรัฐบาลเพื่อให้กฎหมายทุกฉบับผ่านการพิจารณาของสภาฯ เนื่องจากเป็นเรื่อง 
ที่เร่งด่วนและมีความสำคัญ 
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   ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ประธานฯ ขอหารือ 
ที่ประชุมเพื่อนำเรื่องการขอขยายระยะเวลาของคณะกรรมาธิการตามระเบียบวาระ 7.3 และเรื่องที่ยัง 
ไม่บรรจุในระเบียบวาระ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
 

   (7) เรื่องอื่นๆ  
       7.3 คณะกรรมาธิการการแรงงาน ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ 
เพ่ือพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงาน ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่   
18 มกราคม 2567  
       ด้วย นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน ได้ทำหนังสือ 
แจ้งว่า การพิจารณาการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานมีประเด็นที่ต้องศึกษารายละเอียดและ 
ข้อกฎหมายที่ เกี่ยวข้องจำนวนมาก ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาศึกษาเป็นไปด้วยความรอบคอบ  
จึงขออนุญาตขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติดังกล่าวออกไปอีก 90 วันนับตั้งแต่วันที่   
18 มกราคม 2567 เป็นต้นไป 
       ที่ประชุมเห็นชอบ 
       เรื่องที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในระเบียบวาระ คือ  
       1. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน ขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายาสูบ ยาเส้นราคาตกต่ำ 
ออกไปอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันท่ี 17 มกราคม 2567  
       ด้วย นายณัฐพงษ์  สุปริยศิลป์ ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบัน
การเงินและตลาดเงิน ได้มีหนังสือแจ้งว่า เพ่ือให้การพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายาสูบยาเส้น
ราคาตกต่ำ เป็นไปด้วยความรอบคอบ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรมีแนวทาง  
ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมและยั่งยืนในอนาคต จึงขอขยายเวลาการศึกษาญัตติดังกล่าวออกไปอีก 
60 วันนับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2567 เป็นต้นไป 
       ที่ประชุมเห็นชอบ 
       2. คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ 
และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ขอขยายเวลาศึกษาญัตติพิจารณาการแก้ไขปัญหาดูแล  
เด็กเยาวชนและความมั่นคงของสถาบันครอบครัวออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 
2567  
       ด้วย นายพาณุวัฒณ์  สะสมทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้มีหนังสือแจ้งว่าข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัญหาการดูแลเด็กเยาวชนและความมั่นคงของสถาบันครอบครัวยั งมีประเด็นที่ต้องพิจารณาอีกเป็น



- 4 - 

 

จำนวนมาก และเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงานจึงจำเป็นต้องรับทราบข้อมูลรอบด้าน  
จึงขอขยายระยะเวลาการศึกษาออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2567 เป็นต้นไป  
       ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

  (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม   
       2.1 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน 2 เรื่อง 
    (1) รายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 
2563 และประจำปีบัญชี 2564 
    ด้วยในคราวประชุมวฒุสิภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 
25 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของ 
ทุนหมุนเวียนประจำปีบัญชี 2563 และประจำปีบัญชี 2564 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุน
หมุนเวียน เสนอแล้ว 
    (2) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
    ด้วยในคราวประชุมวุฒิ สภา ครั้ งที่  5 (สมัยสามัญประจำปีครั้ งที่ สอง)  
วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงาน
การเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 แล้ว 
        ที่ประชุมรับทราบ 
 

        2.2 รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี
งบประมาณ 2565 
        เนื่องจากผู้ที่จะเข้าร่วมชี้แจงรายงานไม่สามารถมาชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมได้  
จึงขอเลื่อนการเข้าชี้แจงรายงานออกไปก่อน 
 

        2.3 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  
30 กันยายน 2564 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
        เนื่องจากผู้ที่จะเข้าร่วมชี้แจงรายงานไม่สามารถมาชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมได้  
จึงขอเลื่อนการเข้าชี้แจงรายงานออกไปก่อน 
 

        2.4 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 
        เนื่องจากผู้ที่จะเข้าร่วมชี้แจงรายงานไม่สามารถมาชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมได้  
จึงขอเลื่อนการเข้าชี้แจงรายงานออกไปก่อน 
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   (3) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 
 

   (4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
       รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ
พิจารณาเสร็จแล้ว 
       นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและ
ติดตามการบริหารงบประมาณ และนายวรภพ  วิริยะโรจน์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา 
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นำเสนอรายงานผลการพิจารณา
ศึกษาว่า วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงานฉบับนี้ เนื่องจากมีความตั้งใจให้รายงานฉบับนี้ เข้าสู่ 
การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากได้มีการรวบรวมคำของบประมาณ 
และในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อทางคณะรัฐมนตรีได้จัดส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มายังสภาผู้แทนราษฎร ที่ผ่านมาเราจะไม่เห็นคำขอ
งบประมาณ โดยจะเห็นเฉพาะร่างงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงเป็นที่มาของ 
การตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
โดยได้จัดทำคำของบประมาณประจำปีในรูปแบบ QR Code เพ่ือให้สมาชิกฯ ได้ศึกษา รวมทั้ง คำขอ
งบประมาณที่มีการประมวลผลในรูปแบบ Google Sheet ที่จัดทำโดยภาคประชาสังคม ซึ่งการจัดทำ 
คำของบประมาณนี้จะมาช่วยในการพิจารณางบประมาณเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยื่นคำขอ
งบประมาณที่ เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนเข้ามาพิจารณาเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น  
เรื่องการพิสูจน์สิทธิที่ดนิ การป้องกันฝุ่น การอุดหนุนท้องถิ่น และสวัสดิการต่าง ๆ โดยคำของบประมาณ
เหล่านี้ได้ถูกยื่นคำขอเข้ามาที่สำนักงบประมาณ แต่ที่ผ่านมาเราไม่เห็นชุดข้อมูลนี้ทำให้ ตั้งข้อสงสัยว่า 
เหตุใดงบประมาณดี ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจึงไม่เห็นในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ท้ังนี้ การที่มีข้อมูลการจัดทำงบประมาณประกอบการพิจารณาจะทำให้การทำงานของ 
สภาผู้แทนราษฎรมีข้อมูลที่สามารถพิจารณาได้อย่างรอบคอบมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อต้องการศึกษากระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อตั้งเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้กระบวนการจัดทำงบประมาณประจำปีของประเทศไทยมีการพัฒนาและมีการปรับปรุงให้มี 
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยในรายงานฉบับนี้ได้รวบรวมข้อสังเกตกระบวนการจัดทำงบประมาณไว้  
22 ข้อ แต่จะขอรวบรวมและสรุปมาเป็น 6 ประเด็น เพ่ือให้สมาชิกฯ  ได้พิจารณาร่วมกันดังนี้   
   1. ควรกำหนดกรอบเพดานคำของบประมาณ โดยยึดตามแผนแม่บทระดับชาติ  
ซึ่งปัจจุบันพบว่า ยังไม่มีการกำหนดกรอบเพดานการยื่นคำของบประมาณ และพบว่าหน่วยรับ
งบประมาณจำนวนมากจะยื่นคำของบประมาณรวมกันมาแล้ว 5.8 ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่
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มากเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 3.48 ล้านล้านบาท นั่นหมายถึงว่าการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณจะตอ้งมีการปรับลดงบประมาณลงเกอืบ 2 ล้านล้านบาท ในระยะเวลาเพียง 2 เดือน ซึ่งเป็น
โจทย์ที่ท้าทายอย่างมากที่ฝ่ายบริหารจะสามารถพิจารณาได้อย่างรอบคอบ โดยหากไม่มีการกำหนด
กรอบงบประมาณในการพัฒนาประเทศในแต่ละด้านจะเป็นการยากที่จะตั้งเป้าหมายได้สอดคล้องกับ
ทิศทางของประเทศได้ อีกทั้งทำให้สามารถทบทวนเป้าหมายของการพัฒนาประเทศว่าสอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้นหรือไม่ และหน่วยรับงบประมาณสามารถทราบล่วงหน้าว่าการพัฒนา
แต่ละประเด็นจะมีกรอบของงบประมาณจำนวนเท่าไร ทำให้การยื่นคำขอเข้ามามีการพิจารณาทบทวน
อย่างรอบคอบว่าโครงการใดจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายระดับชาติหรือโครงการใดสมควรมีการปรับลด 
   2. หน่วยรับงบประมาณควรยื่นคำของบประมาณสำหรับแผนบูรณาการต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับแผนในระดับชาติตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เพื่อให้หน่วยงานเจ้าภาพแผนบูรณาการสามารถ
ทบทวนแผนแม่บทระดับชาติในเดือนธันวาคม เพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละปีได้  
ในส่วนงบประมาณกลุ่มจังหวัดนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำเป็นแผนงานจังหวัดเพื่อให้มีการพิจารณา
ร่วมกัน แต่ควรเพ่ิมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดคือ  อบจ. ให้เป็นเจ้าภาพ 
ในการกำหนดแผนพัฒนาจังหวัด เพราะมีความเข้าใจพ้ืนที่ ได้ดีและมีความเหมาะสมมากกว่า 
สามารถตัดสินใจได้ว่าโครงการที่ส่วนราชการเสนอเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดนั้น  ๆ สอดคล้องกับ 
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่หรือไม่ มีความซ้ำซ้อนหรือไม่ ซึ่งจะทำให้เกิดการบูรณาการได้จริง 
   3. เมื่อหน่วยรับงบประมาณยื่นคำขอแผนบูรณาการในเดือนพฤศจิกายน หน่วยงาน
เจ้าภาพทบทวนแผนในเดือนธันวาคมแล้ว ทั้งแผนบูรณาการและแผนจังหวัดจะยื่นเข้ามาที่สำนัก
งบประมาณในเดือนมกราคม ส่วนหน่วยรับงบประมาณท่ีเหลืออื่น ๆ จะยื่นคำของบประมาณแผนงาน
พ้ืนฐานหรือแผนงานบุคลากรเข้ามาที่สำนักงบประมาณในเดือนมกราคมเช่นกัน และจะต้องแยก
แผนงานที่เป็นแผนบูรณาการกับแผนงานพ้ืนฐานคือแผนงานที่มีกฎหมายกำหนดภารกิจไว้ว่าหน่วยงาน
ต่าง ๆจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ซึ่งจะทำให้เราสามารถแยกแผนบูรณาการในเรื่องของการพัฒนา 
กับแผนงานตามภารกิจที่มีกฎหมายกำหนดเป็นแผนงานพ้ืนฐานเข้ามา ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าภาพที่จะ
พิจารณาแผนงานพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพควรเป็นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
( ก.พ.ร.) ซึ่งจะมีความเหมาะสมมากที่สุด โดยกฎหมายที่ไม่มีความจำเป็นแล้วควรมีการพิจารณาทบทวน 
และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ความสำเร็จของกฎหมาย เมื่อประเมินผลสัมฤทธิ์แล้ว และมีการลด
กฎหมายที่ไม่จำเป็นลง เราก็จะลดงบประมาณในส่วนนั้นได้ และหากบุคลากรต่าง ๆ หรือหน่วยงานใด 
ที่ไม่มีความจำเป็นหรือความเหมาะสมในบริบทปัจจุบันแล้วก็จะต้องทบทวนแผนงานโครงสร้าง 
ของบุคลากรของรัฐควบคุมไปด้วย 
   4. การวัดผลความคุ้มค่าและเปรียบเทียบเพ่ือเป้าหมายงบประมาณฐาน ศูนย์ 
ที่ครอบคลุมมิติทุกด้าน ซึ่งจะทำให้เกิดโครงการใหม่ ๆ ที่ต้องมีการวัดผลความคุ้มค่า ซึ่งหากมีผลลัพธ์ 
ที่ดีกว่าโครงการเดิมก็จะต้องมีการขยายผลเพ่ือทดแทนโครงการเดิมที่อาจมีความคุ้มค่าน้อยกว่า  
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โดยหน่วยงาน ที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ไม่ควรมเีพียงสำนกังบประมาณเท่านัน้ แต่จะต้องมีการบูรณา
การร่วมกันกับหน่วยงานอื่นด้วย 
   5. กระบวนการงบประมาณในแบบที่ควรจะเป็น  
   6. การเชื่อมโยงและเปิดเผยข้อมูลเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
งบประมาณ 
    ทั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2567 คณะกรรมาธิการคณะกรรมาธิการฯ ได้จัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สืบงบ 67” เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการจัดทำงบประมาณของ
ประเทศไทย และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส 
และยุติธรรมส่งเสริมใหก้ารกำหนดนโยบายดา้นการคลังและงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณางบประมาณให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกั บกระบวนการงบประมาณ ของประ เทศไทยให้ แก่ คณ ะกรรมาธิก ารผู้ ป ฏิบั ติ งาน  
ในคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงประชาชนผู้สนใจ โดยนำผลลัพธ์ที่ ได้จาก 
การเปิดเผยข้อมูลงบประมาณในรูปแบบที่นำไปวิเคราะห์ต่อได้ง่ายมาให้ประชาชนได้วิเคราะห์
งบประมาณในฐานะประชาชนที่ไม่ เคยมีความเข้าใจในเรื่องของงบประมาณหรือกระบวนการ
งบประมาณมาก่อน แต่หากเรามีการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ประชาชนก็จะสามารถวิเคราะห์ รับรู้ รับทราบการจัดสรรงบประมาณที่เป็นเงินภาษีของพวกเขาทุกคน
ได้อย่างไรบ้าง โดยในการสัมมนาดังกล่าว ได้มีการวิเคราะห์งบประมาณในมิติพ้ืนที่ ซึ่งการวิเคราะห์
งบประมาณในปัจจุบัน ข้อมูลงบประมาณที่สมาชิกฯ ได้รับนั้น ยังไม่มีการระบุงบประมาณว่านำไปลง
พ้ืนที่ที่จังหวัดใดบ้าง โดยภาคประชาชนที่มาร่วมกันสัมมนาในวันนั้น สามารถพัฒนาต่อยอดและ
วิเคราะห์ได้ว่างบประมาณจะไปลงในที่ใดบ้าง ซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจ รวมทั้งเรื่องของความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษา โดยงบประมาณที่ได้ในแต่ละมหาวิทยาลัยยังมีการกระจุกตัวของเงินอุดหนุน รวมถึง
งบประมาณปฏิรูประบบการศึกษา ซึ่งรัฐบาลได้แถลงไว้ว่าจะมุ่งหน้าสู่การเป็นรัฐบาลดิจิ ทัลก็ยังมี 
การจัดสรรงบประมาณท่ีไม่เพียงพอในบางด้าน ทั้งนี้ หากเราให้ความสำคัญในเรื่องของการเปิดเผย
ข้อมูลงบประมาณให้มีความโปร่งใสและง่ายต่อวิเคราะห์แล้ว จะส่งผลให้การวิเคราะห์งบประมาณ 
ในปีถัดไปมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ นอกจากนี้ ผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้ ได้มีการเขียนแผนภาพ
กระบวนการใช้ เงินภาษีของพ่ีน้องประชาชน โดย WeVis เพ่ือให้ เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วย ทั้ งนี้
คณะกรรมาธิการฯ มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียกร้องให้มีการปฏิรูปกระบวนการใช้เงินภาษีของพ่ีน้อง
ประชาชนใหม่ โดยในการอภิปรายในวาระหนึ่งที่ผ่านมาก็ได้ส่งข้อเรียกร้องไปยังฝ่ายบริหารแล้ว แต่ใน
ขณะเดียวกัน สิ่งที่เราได้ปฏิรูปไปแล้วคือการปฏิรูปกระบวนการการทำงานภายในกรรมาธิการฯ เอง คือ 
ความพยายามที่จะทำงานให้ก้าวไปข้างหน้า เนื่องจากการติดตามงบประมาณนั้นเป็นการทำงานติดตาม
หรือการทำงานย้อนหลังเพ่ือศึกษาว่าการใช้เงินภาษีของพ่ีน้องประชาชนนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่  
แต่ในขณะเดียวกันเราพยายามศึกษาการจัดทำงบประมาณไปข้างหน้าด้วย จึงต้องการวางแนวทางนี้ 
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ไว้เป็นหลักการ และไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับคณะกรรมาธิการวสิามัญเท่านั้น แต่ต้องให้ความสำคัญ
กบัคณะกรรมาธิการสามัญด้วย เพือ่ให้มีการศึกษาการจัดทำงบประมาณล่วงหน้าควบคู่ไปกับฝ่ายบริหาร 
  สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ  สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนรายงานผลการพิจารณาศึกษา โดยขอชื่นชมกรรมาธิการฯ  
ในการพิจารณาผลการศึกษาดังกล่าว ซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้สอบถามภาคประชาชนเพ่ือเป็นข้อมูล  
ในระดับหนึ่ง การจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นประโยชน์ให้กับบ้านเมืองและการจัดทำงบประมาณ  
ในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตในประเด็นการตั้งอนุกรรมาธิการทั้ง 6 ด้าน ตามยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ได้พิจารณาการตั้งคณะอนุกรรมาธิการตามความเหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ประเด็นข้อมูล
หน่วยรับงบประมาณ มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่สภาจะพิจารณาองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรอิสระ แต่มีอำนาจ
ในการเรียกข้อมูลจากหน่วยราชการต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่ง
ว่ากรรมาธิการของสภาฯ ไม่มีอำนาจในการเรียกหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้ข้อมูล ส่วนประเด็น  
เรื่องการจัดอบรมของหน่วยรับงานประมาณต่าง ๆ นั้น มีตัวชี้วัดหรือผลสัมฤทธิ์ คือ จำนวนครั้ง  
ซึ่งไม่ควรมีตั้วชี้วัดเช่นนี้ จึงขอเสนอให้หน่วยรับงานประมาณเสนอตัวชี้วัดพร้อมเหตุผล และสภาฯ  
มีอำนาจในการให้หน่วยรับงบประมาณแก้ไขตัวชี้วัดดังกล่าว และเสนอแนะให้มีการพิจารณาแหล่ง
รายได้ของหน่วยรับงบประมาณเข้ามาด้วย นอกจากนี้ ข้อเสนอการใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมต่าง ๆ 
เข้ ามาช่วยในการวิ เคราะห์ งบประมาณเป็น เรื่องที่ มีประโยชน์ เป็นอย่างมาก ซึ่ งจะช่วยให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดำเนินการได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อสภาฯ 
ได้มอบฉันทามัติให้แก่กรรมาธิการวิสามัญฯ แล้ว ก็ควรเปิดโอกาสให้มีการตั้งอนุกรรมาธิการและเลือก
วิธีการดำเนินการด้วยตนเอง และไม่สามารถมัดมือกรรมาธิการทั้ง 72 คน ดำเนินการตามแนวทาง 
ที่เสนอมาได้ทั้งหมด แต่จะสามารถเป็นแนวทางการดำเนินงานได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ สมาชิกฯ  
ได้เสนอให้มีการจัดทำงบประมาณรอบ 2 ปี แทนการจัดทำงบประมาณเป็นรายปีอย่างในปัจจุบัน เพ่ือให้
มีการกำหนดกรอบนโยบายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และสามารถดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตาม 
การบริหารงบประมาณ ตอบชี้แจงว่า ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน สำหรับข้อกังวลในประเดน็ข้อสังเกต
เรื่องการตั้งอนุกรรมาธิการนั้น กรรมาธิการฯ ได้มีความเห็นเช่นเดียวกันว่า  ข้อสังเกตของกรรมาธิการ
สามัญสามารถมีผลผูกมัดคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ เพียงแต่ต้องการเสนอแนะและไม่ได้ต้องการ
ผูกมัดหน่วยงานอื่น ๆ แต่อย่างใด นอกจากนี้ ขอน้อมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของคณะกรรมาธิการฯ  
ที่อาจทำข้อสังเกตได้ไม่ชัดเจนเพียงพอในประเด็นการตั้งคณะอนุกรรมาธิการจากเดิมการเปลี่ยนเป็น 
การวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์การจัดสรร ส่วนประเด็นการพิจารณานั้น หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
ต้องเข้าชี้แจงตอ่คณะอนุกรรมาธกิารฯ หลายคณะมาก หากมีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่มาเป็นการพิจารณา
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ตามยุทธศาสตร์การจัดสรร 1 โครงการ จะเข้าชี้แจงเพียง 1 คณะเท่านั้น จึงต้องการเสนอให้
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ทุกท่านลองปรับใช้ ส่วนประเด็นการยกระดับสถานะของสำนักงบประมาณ
ของรัฐสภา มีความเห็นที่สอดคล้องกันเช่นกัน หากสำนักงบประมาณของรัฐสภามีอำนาจหน้าที่  
ในการช่วยวิเคราะห์งบประมาณตั้งแต่ต้น จะทำให้สภาฯ มีอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่นอกฝ่ายบริหาร  
ที่สามารถช่วยยืนยันและให้ข้อมูลแก่สมาชิกฯ ทุกคนได้ว่าข้อมูลใดมีความเหมาะสมและเชื่อถือได้มาก
น้อยเพียงใด สำหรับประเด็นการลองจัดทำงบประมาณล่วงหน้าสองปีนั้น จะขอรับไปศึกษาเพ่ิมเติม  
ในรายละเอียด ส่วนข้อสังเกตอื่น ๆ ขอขอบคุณสมาชิกฯ ทุกท่าน และขอให้ช่วยกันวิเคราะห์งบประมาณ
เพื่อให้มีความคุ้มค่าต่อภาษีของพี่น้องประชาชนให้มากท่ีสุด 
   หลังจากสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควร และมีความเหน็เป็นไปในทิศทางเดยีวกัน 
ประธานฯ จึงขออาศัยข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 88 เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติ
เห็นชอบด้วยญัตตินั้น และส่งรายงานฉบับนี้  พร้อมทั้งข้อสังเกตไปให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
 

   (5) เรื่องที่ค้างพิจารณา 
       5.1 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(นายธีรภัทร์  คหะวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 92,978 คน เป็นผู้เสนอ) 
       ตามที่นายธีรภัทร์  คหะวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 92,978 คน  
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  มายังสภาผู้แทนราษฎร 
เพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 133 (3) และได้ขอให้บรรจุระเบียบวาระ
การประชุมในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ แล้ ว แต่สภาฯ ยังไม่ ได้ ให้ ความเห็นชอบ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  และคณะรัฐมนตรีที่ตั้ งขึ้นใหม่ไม่ได้มีการร้องขอให้มีการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้พิจารณาภายในกำหนดระยะเวลา ตามมาตรา 
147 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ผู้เสนอจึงมีหนังสือขอยืนยันเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  
พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและจัดทำ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว  
ตามรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณ าจักรไทยมาตรา 77 ข้อบั งคั บ ฯ  ข้ อ  113 ซึ่ งการพิจารณ า 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการพิจารณาในวาระหนึ่งเพ่ือให้สภาฯ ลงมติจะรับการหรือไม่รับหลักการ  
โดยจะอนุญาตให้ผู้ แทนของผู้มีสิทธิ เลือกตั้ งที่ เสนอร่างพระราชบัญญั ติฉบับนี้ เข้ ามาชี้ แจง 
ในห้องประชุมได้ 
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   นายธีรภัทร์  คหะวงศ์ ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พร้อมด้วยตัวแทนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลของ 
ร่างพระราชบัญญัติฯ ว่า โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีบทบัญญัติ 
บางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน มีการโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสินค้าอื่น 
เพ่ือเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะธุรกิจผลิตจำหน่ายนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี  
ขนาดใหญ่ อีกทั้งด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้มีการพัฒนาสื่อในรูปแบบใหม่ 
ประกอบกับมีกรณีปัญหาการบังคับใช้กฎหมายข้อจำกัดเรื่องอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน รวมทั้งอำนาจหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการ มีการออกใบอนุญาตขายสุราเป็นจำนวนมาก โดยภาครัฐ
ไม่มีนโยบายจำกัดออกใบอนุญาตทำให้ไม่สามารถบรรลุเจตนารมณ์ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลเสียต่อสุขภาพประชาชน ส่งผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิ จและสังคมจาก 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวงกว้างในสังคม จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่รัดกุมที่จะคุ้มครองประชาชน เด็กเยาวชน ทำให้รู้เท่าทันพิษภัยจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ รู้เท่าทันการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ ซึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารเสพติดที่สร้าง
ผลเสียต่อสังคมในวงกว้าง มีการจัดประชุมสมัชชาเครื่อข่ายควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือให้ 
ภาคประชาชนสามารถยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน
เพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็น การกำหนดประเภทและหน้าที่ของผู้ขายเครื่องดื่มแอลอกอฮอล์ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำหนดให้คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายของผู้ได้รับ
ความเสียหายจากผู้ขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ขายเครื่องดื่ม 
แอลอกอฮอล์ที่ฝ่าฝืนกฎหมายเป็นคดีผู้บริโภคยกเลิกบทลงโทษอาญาในบางกรณี โดยบัญญัติเป็นโทษ
ปรับทางปกครองหรือการทำงานบริการสังคมหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์แทน ซึ่งจะเป็นมาตรการ
ป้องกัน จึงจำเป็นที่ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
   สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนประเด็นการประชุมสมัชชาระดับจังหวัดในการรณรงค์ และเห็นเป็น  
ร่างพระราชบัญญตัิฯ ที่ให้สิทธิแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นเรื่องเสรีภาพการแสดง
ความคิดเห็น เนื่องจากหน่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมายเกินขอบเขตมากจนเกินไปเพียงเพราะ  
โพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งมีการบังคับใช้และมีการตัดสิทธิเสรีภาพมากจนเกินไป แม้จะมี
เจตนาที่ดีก็ตาม และควรนำร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเดียวกันมาพิจารณาในคราวเดียวกัน  
แม้จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ตาม เพราะสภาฯ ควรเป็นสถานที่ที่มาถกเถียงปัญหาที่มีความเห็น
แตกต่างเพ่ือให้เกิดข้อสรุปร่วมกัน และหากมีการพิจารณาอีกสองร่างในภายหลังจะเป็นความขัดแย้ง
กันเองหรือไม่ รวมทั้งการโฆษณาโดยไม่มีการโฆษณาแฝง และทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาส 
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ทำธุรกิจที่สร้างโอกาสให้กับประเทศชาติได้มากกว่าเดิม นอกจากนี้  สมาชิกฯ ได้สนับสนุนให้มี 
การควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน แต่การควบคุมผู้ผลิตและผู้นำเข้าเป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ 
แต่การแก้ไขรากเหง้าของปัญหาควรสร้างความเข้าใจกับประชาชน ซึ่งเป็นผู้บริโภคมากกว่า และทำให้
ความตระหนักรู้และความรับผิดชอบในการควบคุมตนเองในการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสม  
จึงจะทำให้การควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงว่า ได้รับ
มอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้นำเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือขอรับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งนายธีรภัทร์  คหะวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน  
92,978 คน เป็นผู้เสนอ โดยก่อนที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาลงมติในวาระ 1 ตามข้อบังคับ
การประชุมฯ ข้อ 118 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นร่างที่มีหลักการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบกับร่างพระราชบัญญัติ  
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอร่างเข้าสู่ 
สภาผู้แทนราษฎรเช่นกัน ดังนั้น เพ่ือความรอบคอบในการพิจารณาและการศึกษาร่างพระราชบัญญัติ 
ทุกฉบับให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชน และมีความถูกต้องในการตรา
บังคับใช้ จึงขอรับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณาก่อนที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณา
ในวาระ 1 โดยคณะรัฐมนตรีจะขอรับไปพิจารณาภายใน 60 วัน 
    ทั้งนี้ ได้มีสมาชิกฯ ไม่เห็นด้วยกับการที่คณะรัฐมนตรีจะนำร่างพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... กลับไปพิจารณา ดังนั้น ประธานฯ จึงถามมติที่ประชุม  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการให้คณะรัฐมนตรีนำร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กลับไปพิจารณาไม่เกิน 60 วัน ด้วยคะแนน 241 เสียง  
 

   5.2 ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
(นายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 10,942 คน เป็นผู้เสนอ) 
   เนื่องจากมีร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันอีก 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
ซึ่งประธานฯ เห็นว่าสามารถรวมระเบียบวาระการประชุมเพื่อนำมาพิจารณาพร้อมกันตามข้อบังคับการ
ประชุมฯ ข้อ 55 (2) และลงมติทั้ง 2 ฉบับ ร่วมกันได้ ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 117 วรรคสาม  
ซึ่งสมาชิกฯ ไม่ขัดข้อง ทั้งนี้  ตามที่นายเจริญ  เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง ได้เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... มายังสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 133 (3) และเคยได้บรรจุระเบียบวาระ 
การประชุมในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  25 แล้ว แต่สภาฯ ยังไม่ ได้ ให้ความเห็นชอบ 
และคณะรัฐมนตรีที่ตั้ งขึ้นใหม่ไม่ได้มีการร้องขอให้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว 
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ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้พิจารณาภายในกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 147 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ผู้เสนอจึงมีหนังสือขอยืนยันเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 ทั้งนี้  สำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดให้มีการรับฟังความคดิเหน็และจัดทำสรุปผลการรับฟังและรายงานผล
การวิเคราะหผ์ลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติแล้ว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 77 และข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 113 ส่วนร่างของนายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร ที่ได้เสนอมายัง
สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 133 (2) และมีหลักการ 
ในจำนองเดียวกันกับร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นผู้เสนอ ดังนั้น สำนักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงไม่ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอีก ตามประกาศสภาผู้แทนราษฎร
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก  
ร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. 2562 ข้อ 2 วรรคสอง 
ซึ่งในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการพิจารณาในวาระ 1 เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาและลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการ โดยในการพิจารณาจะให้ผู้แทนของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติเป็นผู้เสนอและชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับการประชุมฯ 
ข้อ 113 วรรคสอง 
    นายเจริญ  เจริญชัย ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พร้อมด้วยตัวแทนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลของ 
ร่างพระราชบัญญัติฯ ว่า โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ใช้บังคับมาเป็น
เวลานาน จึงมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังมีบทบัญญัติ
บางประการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ
หลายประการ ทำให้บุคคลไม่สามารถประกอบอาชีพสุจริตตามกฎหมายได้อย่างอิสระ จึงเป็นหลักเกณฑ์
ที่ไม่คุ้มครองบุคคลให้มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมเพียงพอตามมาตรา 40 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทั้งมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้กำหนด
ว่า รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือ 
ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า 
เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน จึงเป็นการสมควรแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เพ่ือให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สอดคล้องกับรูปแบบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน มีการคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนปรับปรุงบทกำหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดงักล่าว 
จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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   นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล 
นำเสนอหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติฯ ว่า จะมีคำถามว่า กฎหมายนี้ได้ผลสัมฤทธิ์ 
จริงหรือไม่ โดยสังเกตว่าสิ่งใดที่เป็นเรื่องดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่มักจะถูกนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจ 
สีเทาหรือเอื้อต่อกลุ่มทุนผูกขาด ซึ่งตนไม่ได้ต้องการให้กฎหมายอ่อนแอลงแต่ต้องการให้กฎหมาย 
มีความเข้มแข็งมากขึ้น และได้กล่าวถึงประเด็นความแตกต่างของร่างพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับนี้ อาทิ  
   คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
   ร่างแรก ร่างของนายธีรภัทร์  คหะวงศ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน  
92,978 คน เป็นผู้เสนอ ได้ขอให้เพ่ิมสัดส่วนกรรมการในสัดส่วนสมัชชาประชาชนรณรงค์สุราระดับ
จังหวัดเป็นกรรมการ ส่วนร่างที่สอง ร่างของนายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 
10,942 คน เป็นผู้เสนอ ได้ขอให้เพ่ิมสัดส่วนกรรมการในสัดส่วนผู้ประกอบธุรกิจสุรา ในขณะที่ร่าง 
ของตนนั้น ได้ขอให้ยกเลิกคณะกรรมการ และให้การออกกฎหมายลำดับรองเป็นอำนาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ออกเป็นกฎกระทรวงแทนเพราะคณะกรรมการเหล่านี้ไม่ได้
มีความรับผิดชอบทางการเมืองอย่างเพียงพอเนื่องจากเป็นข้าราชการไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง  
และที่สำคัญคือขัดกับหลักนิติรัฐ นิติธรรม และการแบ่งแยกอำนาจอย่างยิ่ง เพราะหน่วยงานราชการ 
ท่ีเป็นผู้ออกกฎหมายกลับเป็นผู้ใช้กฎหมายเสียเอง และอำนาจที่ให้โดยพระราชบัญญัติกับขัดแย้ง 
กับกฎหมายอื่นอย่างมาก 
   มาตรา 32 เรื่องของการห้ามโฆษณา 
     ร่างแรก ได้เพ่ิมในตัวกฎหมายให้เข้มงวดขึ้นโดยห้ามเพ่ิมโฆษณาตราเสมือนโลโก้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่างที่สอง ได้อนุญาตให้มีการโฆษณาได้แต่ต้องไม่เกินจริง ส่วนร่างของตนนั้น  
ได้ห้ามผู้ผลิตโฆษณาหรือจำหน่ายแก่ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี  และคนธรรมดาโพสต์ไม่ผิดหากพิสูจน์ได้ว่า 
ไม่มีผลประโยชน์ร่วม 
   มาตรา 28 เวลาขาย 
   ร่างแรก คงเดิมทุกประการ ร่างที่สอง และร่างของตน ได้ยกเลิกการจำกัดการขาย  
   ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติทั้ง 3 ร่างนั้น มีความแตกต่างกันในเนื้อหาและต่างมีเหตุผล
ทั้งสิ้น ดังนั้น ควรเชื่อในการตัดสินใจของประชาชน ใช้อำนาจของสภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการ และให้
ตัวแทนของประชาชนมาถกเถียงข้อดี ข้อเสีย เพื่อหาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายเห็นด้วย 
   สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติฯ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ประกาศบังคับใช้มาแล้ว 15 ปี โดยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้เกิดปัญหา 
ด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ อาชญากรรม เมาแล้วขับ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีงานบุญทุกเดือน และเมื่อมีงานบุญก็ต้องมีแอลกอฮอล์ แนวทางแก้ไขคือต้องมีมาตรการต่าง ๆ  
มาควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมีกลไกบำบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้ติดแอลกอฮอล์โดยภาครัฐ จึงต้องทำให้
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ประชาชนตระหนักถึงภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึง  
สิ่งเหล่านี้ และขอชื่นชมผู้เสนอกฎหมายและพี่น้องประชาชนเพื่อแก้ไขจุดอ่อนหรือช่องโหว่ของกฎหมาย
ฉบับเดิม โดยเฉพาะการควบคุมการโฆษณาที่ เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของพ่ีน้องประชาชน  
เป็นช่องทางในการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจ การใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง และเป็นช่องทาง  
ในการทุจริต โดยการใช้อำนาจหน้าที่ที่มากจนเกินไปส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า
รายย่อย รวมถึงพ่ีน้องประชาชนที่โพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงในโซเชียลมีเดียที่ต้อง เสียค่าปรับ
จำนวนที่มากกว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถยนต์ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการโฆษณาทางอ้อม  
ของผู้ประกอบการรายใหญ่ แต่กีดกันผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่มีงบประมาณในการโฆษณาทางอ้อม 
โดยจะเห็นได้ว่ามาตรา 32 ในพระราชบัญญัติฉบับเดิมนั้น สร้างความลำบากให้แก่ผู้ประกอบการและ 
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในยุคปัจจุบัน ที่ช่องทางธุรกิจบนแฟลตฟอร์มออนไลน์มีความสำคัญ  
มากยิ่งขึ้นแต่กลับไมส่ามารถโฆษณาสินค้าบนช่องทางออนไลน์ได้ รวมทั้งยังไม่สามารถช่วยให้การบริโภค
แอลกอฮอล์ของเยาวชนลดลงได้จริงตามวัตถุประสงค์ แต่กลับส่งผลกระทบต่อการปิดกั้นสิทธิ  
ของผู้บริโภคและมีความซ้ำซ้อนเนื่องจ่ากมีกฎหมายอื่นที่บังคับใช้อยู่แล้ว ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
จึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อมีช่องทางการโฆษณาสินค้าและช่วยสร้างศักยภาพของสินค้า 
ให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้การเติบโตของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นปัจจัย  
ที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตยิ่งขึ้น 
   เมื่อสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้อภิปรายสรุปร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  
   นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ชี้แจงว่า ได้รับ
มอบหมายจากคณะรัฐมนตรีให้ เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือขอรับร่างพระราชบัญญัติควบคุมการดื่ม
แอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ของนายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 10,942 คน 
เป็นผู้เสนอ และร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของนายเท่าพิภพ  
ลิ้มจิตรกร กับคณะ เป็นผู้เสนอ ก่อนที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาลงมติในวาระ 1 ตาม
ข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 118 เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติทั้ ง 2 ฉบับ เป็นร่างที่มีหลักการ 
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ ใช้บังคับอยู่ ในปัจจุบัน  
โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมเสนอร่างเข้าสู่การพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎรเช่นกัน ดังนั้น เพ่ือความรอบคอบในการพิจารณาและศึกษาร่างพระราชบัญญัติ  
ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และมีความถูกต้องในการตราบังคับใช้กฎหมาย 
จึงขอรับร่างพระราชบัญญัตคิวบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวไปพิจารณากอ่นการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาลงมติในวาระ 1 ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 118 โดยขอรับไปพิจารณา
ภายใน 60 วัน 
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   ทั้งนี้ ได้มีสมาชิกฯ ไม่เห็นด้วยกับการที่คณะรัฐมนตรีจะรับร่างพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณา ดังนั้น ประธานฯ จึงถามมติที่ประชุม  
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการให้คณะรัฐมนตรีรับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปพิจารณาไม่เกิน 60 วัน ด้วยคะแนน 257 เสียง 
 

   5.3 ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ไขปัญหาลักลอบขโมยสายไฟฟ้า (นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ เป็นผู้เสนอ) 
       เนื่องจากญัตติดังกล่าวมีผู้เสนอในทำนองเดียวกันอีก 3 ฉบับ ได้แก่ ญัตติที่ 5.19 
เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบ
ขโมยสายไฟตามเส้นทางคมนาคม (นายสกล  สุนทรวาณิชย์กิจ เป็นผู้เสนอ) ญัตติที่ 5.24 เรื่อง ขอให้ 
สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการนำสายไฟฟ้า-สายสื่อสารลงดินในพ้ืนที่
จังหวัดกระบี่ (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) และญัตติที่ 5.40 เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาแก้ไขปัญหาการลักลอบขโมยตัดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า (นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ 
เป็นผู้เสนอ) โดยร่างพระราชบัญญัติทั้ง 4 ฉบับ เป็นเรื่องทำนองเดียวกันจึงจะนำไปพิจารณารวมกันไป
ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 55 (2) ทั้งนี้ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดกระบี่  พรรคภู มิ ใจไทย หารือต่ อที่ ประชุมว่า  ญั ตติ  เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการนำสายไฟฟ้า -สายสื่อสารลงดินในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่  
ที่ตนเสนอนั้นไม่ใช่ประเด็นของสายไฟฟ้าที่ถูกขโมยจึงเห็นว่าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ดังนั้น 
จึงขอถอนญัตตินี้แยกออกมาก่อน แต่ในการรวมเพ่ือให้คณะกรรมาธิการสามัญชุดอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 
เรื่องสายไฟฟ้า-สายสื่อสารลงดิน ท่ีเหมาะสม สอดคล้องในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเสนอให้รัฐบาล 
หรือการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณานั้น ไม่ติดใจ ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง ดังนั้น จึงถือว่าญัตติ
เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการนำสายไฟฟ้า -สายสื่อสาร 
ลงดินในพ้ืนที่จังหวัดกระบี่ (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง เป็นผู้เสนอ) ยังคงอยู่ในระเบียบวาระการประชุม
แต่ไม่ได้นำมาพิจารณารวมกันกับญัตติอื่น  
       นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี  
พรรครวมไทยสร้างชาติ นำเสนอญัตติว่า ไฟฟ้าถือเป็นระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ เศรษฐกิจที่สำคัญ ในประเทศไทย การลักลอบตัดสายไฟฟ้า สายสื่อสาร  
หรือสายเคเบิล ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานลักทรัพย์ที่ ใช้หรือมี ไว้ เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ กรมทางหลวงชนบท หนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการลักลอบขโมยสายไฟ 
ได้ลงพื้นที่ลาดตระเวนตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและมักได้รับแจ้งเหตุการลักลอบขโมยตัดสายไฟส่องสว่าง 
ทั้งบนสะพานและบนถนน รวมถึงการลักสอบขโมยตะแกรงเหล็กฝารางระบายนำ้เปน็จำนวนมากในพ้ืนที่
ของทางหลวงชนบท ซึ่งการกระทำดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรไปมาบนสะพานหรือถนนไม่ได้รับ
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ความสะดวก ปลอดภัย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน อีกทั้งยังเป็นความผิดฐานทำลายหรือทำให้เสียหายแก่ทางหลวง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 43 
ประกอบมาตรา 72 ซึ่งเจ้าพนักงานทางหลวงมีอำนาจจับกุมในขณะกระทำความผิดได้ เมื่อกระทำโดยมี
เจตนาลักทรัพย์จึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานลักทรัพย์ที่ ใช้หรือมี ไว้ เพ่ือ
สาธารณประโยชน์มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 100,000 บาท  
ตามมาตรา 335 (10) และหากร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่สองคนขึ้นไปหรือกระทำในเวลากลางคืน  
จะมีโทษหนักขึ้น ตามมาตรา 335 วรรคสอง จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท  
ถึง 140,000 บาท และผู้กระทำผิดต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทรัพย์สินที่เสียหายและสูญหายนั้นด้วย 
เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและเป็นการร่วมกันดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
ให้ประขาชนสามารถใช้ประโยขน์ได้อย่างคุ้มค่าต่อไป จึงควรมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา
พิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาลักลอบขโมยสายไฟฟ้า เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสียหายของ
ประชาชนต่อไป 
   นายสกล  สุนทรวาณิ ชย์กิ จ  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจั งหวัดปทุมธานี   
พรรคก้าวไกล นำเสนอญัตติว่า ด้วยประชาชนในหลายพ้ืนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรผ่าน 
ตามเส้นทางคมนาคมในช่วงเวลากลางคืนที่ไม่มีไฟส่องสว่าง ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ใช้รถ 
ใช้ถนนและประชาชนที่สัญจรผ่านเป็นไปด้วยความยากลำบากและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ อีกทั้ง 
ยังเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เช่น การปล้นทรัพย์ การฉกชิงวิ่งราวทรัพย์ เป็นต้น 
ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เมื่อสอบถามสาเหตุไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพบว่า ในหลายพ้ืนที่ปัญหาไฟส่องสว่างมีต้นตอมาจากการลักลอบขโมยสายไฟหรืออุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟส่องสว่างเพ่ือจำหน่ายให้แก่ร้านค้าที่รับซื้อซึ่งสร้างความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของทางราชการเป็นอย่างมาก แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทราบถึงปัญหานี้ และต้องการ
ดำเนินการแก้ไขเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แต่ติดปัญหาท่ีต้องรอกระบวนการของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจในการจับกุมหรือปิดคดีเสียก่อน จึงจะสามารถ เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือซ่อมแซม 
ไฟส่องสว่างได้ รวมถึงงบประมาณที่มีค่อนข้างจำกัด ส่งผลให้การจัดหาอุปกรณ์ทดแทนหรือติดตั้ง
อุปกรณ์ใหม่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการยาวนาน จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
ปัญหาไฟส่องสว่างในหลายพ้ืนที่นั้นมีต้นตอปัญหามาจากการลักขโมยสายไฟ ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติ 
ดังกล่าวมาเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟตามเส้นทางคมนาคมต่อไป 
   นายณัฐวุฒิ   ประเสริฐสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี 
พรรคชาติไทยพัฒนา นำเสนอญัตติว่า ด้วยปรากฏว่ามีการลักลอบขโมยตัดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
เป็นประจำ และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของหน่วยงาน
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ราชการหลายแห่ง อาทิ กรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ยิ่งไปกว่านั้นยังส่งผล
กระทบสร้างความเดือดร้อนต่อพ่ีน้องเกษตรกร และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เกิดความสูญเสีย 
ต่อชีวิตและหรัพย์สินของประชาชนอีกด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ไม่ให้เหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำซาก และเพ่ือเป็นการป้องกันดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้พ่ีน้องเกษตรกรและ 
ประชาชนไดใ้ช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อบริการภาครัฐ จึงควรให้สภาผู้แทนราษฎรได้ร่วมกันพิจารณา  
   สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนญัตติทั้ง 3 ญัตติ เนื่องจากเป็นปัญหาระดับประเทศและส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง การลักลอบขโมยสายไฟฟ้าส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้ประชาชน
เสียชีวิตได้ นอกจากจะเอาผิดต่อผู้ที่กระทำความผิดแล้ว ร้านที่รับซื้อของจากผู้ที่กระทำความผิด  
ก็ต้องได้รับโทษเช่นกัน โดยสมาชิกฯ ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา อาทิ ให้ติดตั้งเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์
แทนเสาไฟฟ้าเดิม ซึ่งมีพ้ืนที่ที่ติดตั้งแล้ว สามารถลดปัญหาการขโมยสายไฟฟ้าได้จริง และใช้งบประมาณ
ไม่มากนัก รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ CCTV ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เปลี่ยนสายไฟจากทองแดงเป็นอะลูมิเนียม ยกระดับแนวสายไฟให้สูงกว่าเดิม และการนำสายไฟลงใต้ดิน
ซึ่งเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ได้ประสิทธิภาพและยั่งยืนมากที่สุด  ตลอดจนเพ่ิมการจัดหน่วยลาดตระเวน
ประจำจุดเพ่ือทำงานบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนกับตำรวจเพ่ือ เพ่ิมความปลอดภัย 
ช่วยกันสอดส่องดูแล การติดสัญญาณเตือนภัยให้ส่งสัญญาณไปถึงผู้รับผิดชอบเพ่ือให้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
โดยด่วน การกวดขันร้านรับซื้อของเก่าเพ่ือป้องกันไม่ให้รับซื้อของที่ขโมยมาจากทรัพย์สินของ 
ทางราชการ และปัญหาต้นทางคอืปัญหายาเสพติด โดยหากแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ก็จะเป็นการป้องกัน
ในกรณีผู้ป่วยที่ติดยาเสพติดไม่ต้องมาก่อเหตุขโมยสายไฟเพ่ือนำเงินมาเสพยาอีก ปัญหาเหล่านี้ 
เหมือนเป็นปัญหาที่เล็กน้อยแต่เมื่อดูมูลค่าความเสียหายแล้วค่อนข้างสร้างความเสียหายให้กับประชาชน
เป็นอย่างมาก ดังนั้น ในการทำงานบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ จึงมีความสำคัญ  ท้ังนี้  
ประเทศไทยมีอุบัติเหตุบนท้องถนนติดอันดับต้น ๆ ของโลก ไฟฟ้าส่องถนนที่ดับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ 
เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์มากพอสมควร ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับผลกระทบ 
โดยมีสมาชิกฯ หลายท่านจากหลายจังหวัดได้นำเรื่องดังกล่าวเข้ามาปรึกษาหารือในสภาฯ กันอยู่ 
อย่างต่อเนื่อง โดยปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟเป็นปัญหาการโจรกรรมอุปกรณ์ของกรมทางหลวง  
จากข้อมูลการโจรกรรมอุปกรณ์ของกรมทางหลวงในปี 2565 พบว่าสายไฟเป็นความเสียหายอันดับแรก 
รองลงมาคือการโจรกรรมอุปกรณ์จราจร อุปกรณ์ราวกันอันตราย หม้อแปลงสายไฟ และฝาตะแกรง 
ตามลำดับ และยังมีปัญหากระบวนการจัดการภายหลังที่ถูกโจรกรรมไปแล้ว ที่มีความล่าช้า ไม่ว่าจะเป็น 
การรายงานที่ ล่ าช้ าและ เมื่ อมีการแจ้ งความดำเนินคดี  เจ้ าหน้ าที่ ก็ ไม่ ลงบันทึกประจำวัน  
และกรมทางหลวงกไ็ม่สามารถของบประมาณมาซ่อมแซมได้เพราะจะเป็นการของบประมาณที่ซ้ำซ้อน 
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   อีกทั้งสมาชิกฯ ได้อภิปรายว่า ปัญหาการลักลอบขโมยหม้อไฟหม้อแปลงและอุปกรณ์
ตามเส้นทางคมนาคมนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็น ทางหลวงแผ่นดิน
หรือทางหลวงชนบทถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทถูกลักลอบ
ขโมยหม้อแปลงสายไฟและอุปกรณ์ในหลายจังหวัด หลายพ้ืนที่ โดยทั้งสองหน่วยงานยังไม่มีมาตรการ 
ในการป้องกันการถูกโจรกรรมทรัพย์สินทางราชการอย่างจริงจังและชัดเจนเนื่องด้วยมีข้อจำกัด  
ทางวิศวกรรมการทาง จึงมีเพียงการสอดส่องดูแลของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและอาศัยความร่วมมือ 
จากพ่ีน้องประชาชนผู้พบเห็นและแจ้งเบาะแสเท่านั้น ไม่สามารถรักษาทรัพย์สินของทางราชการไว้ได้ 
และเกิดปัญหาการลักลอบขโมยสายไฟ หม้อแปลง และอุปกรณ์เป็นวงกว้าง ซึ่งไฟส่องสว่างเส้นทาง
คมนาคมจัดว่าเป็นระบบสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการใช้รถใช้ถนนของพ่ีน้อง
ประชาชน ช่วยลดอุบัติเหตุ และลดอาชญากรรมได้เป็นอย่างดี และยังมีถนนอีกหลายเส้น หลายช่วง 
ที่ยังไม่มีไฟส่องสว่าง และถนนที่มีไฟส่องสว่างติดตั้งแล้วแต่ไม่สามารถใช้การได้อีกหลายเส้นทาง
เนื่องจากมีการชำรุดของอุปกรณ์และมีการลักลอบขโมยสายไฟและหม้อแปลงทำให้ไฟส่องสว่าง 
ไม่สามารถใช้การได้ ทั้งนี้ ในส่วนของไฟส่องสว่างที่ไม่สามารถใช้การได้ ในกรณีที่เกิดจากการชำรุด 
ของอุปกรณ์นั้น ในส่วนนี้ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากนักเนื่องจากหน่วยงานทางหลวงมีช่องทางให้ประชาชน
ร้องเรียนเขียนคำร้องที่แขวงการทางใกล้บ้าน หรือร้องเรียนผ่านช่องทางสายด่วน หรือผ่านเว็บไซต์  
แต่พ่ีน้องประชาชนส่วนมากได้รอ้งเรยีนผ่านสมาชกิฯ ในเขตเลือกตั้งของตนเอง ดังนั้น สมาชิกฯ จึงได้รับ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง เป็นจำนวนมาก โดยสมาชิกฯ ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
เรื่องร้องเรียน และได้ถ่ายภาพ ยื่นคำร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1 
และแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี ซึ่งท้ังสองหน่วยงานให้ความร่วมมือดีมากในการแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้อง
ประชาชน โดยดำเนินการทันทีที่ได้รับเรื่องร้องเรียน จึงขอขอบคุณทั้ง 2 หน่วยงานแทนพี่น้องประชาชน 
แต่หลายครั้งก็ได้รับคำตอบจากหน่วยงานว่าเหตุที่ไฟฟ้าส่องสว่างไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้  
อย่างทันท่วงทีนั้นเกิดจากมีการลักลอบขโมยหม้อแปลง สายไฟ และอุปกรณ์  ทำให้ เกิดล่าช้า 
ในการดำเนินการแก้ไขเนื่องจากมีระเบียบขั้นตอนของหน่วยงานโดยหน่วยงานต้องมีการแจ้งความ
ดำเนินคดี และมีการทำเรื่องของบประมาณซึ่งเป็นคนละส่วนกับงบซ่อมบำรุงที่จะนำมาซ่อมแซม  
โดยหากพิจารณาสถิติการโจรกรรมอุปกรณ์งานทางประจำปี 2566 ของกรมทางหลวงชนบทพบว่า 
มีสายไฟถูกลักลอบตัดรวมกันทั้งประเทศยาวกว่า 200,000 เมตร หรือยาวมากกว่า 200 กิโลเมตร และมี
หม้อแปลงที่ถูกขโมยมากกว่า 50 ลูก จึงเห็นควรให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษา 
หาแนวทางในการป้องกันการลักลอบขโมยสายไฟและหม้อแปลงอุปกรณ์เพ่ือรักษาไว้ซึ่งสาธารณสมบัติ
ของชาติบ้านเมืองให้ตกเป็นมรดกของลูกหลานต่อไป 
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